



ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๕๐๘

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
และสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า องค์การสหประชาชาติ มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ประกาศรับรองให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันดินโลก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันดินโลกอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีจึงขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยในการเผยแพร่ สนับสนุน และร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมวันดินโลก “Keep soil alive protect soil biodiversity : รักรักษาปฐพี คืบชีวิตที่หลากหลายให้ผืนดิน” รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวกับวันดินโลกในประเด็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ ทางดินที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมสำหรับใช้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสม โดยขอให้เผยแพร่ลงข้อความพร้อมรูปภาพกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว ในเพจ Facebook World Soil Day วันดินโลก และติด Hashtag ข้อความที่เกี่ยวข้องกับวันดินโลก ทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้เกิดการรับรู้ของประชาชนในวงกว้าง สำหรับอำเภอให้แจ้งเทศบาลตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ดำเนินการต่อไป



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
โทร.๐-๕๕๕๓-๕๑๑๙ ต่อ ๓๐๒

Handwritten notes and initials at the top left of the page.



Official stamp box containing: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่, เลขรับ ๖๒๖๑, วันที่ 17 S.P. 2563, เวลา.....น.

ที่ มท ๐๘๒๐.๓/๑ ๓๕๕๒

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

Handwritten initials: นพช/๖๗

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า องค์การสหประชาชาติ มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ประกาศรับรองให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันดินโลก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันดินโลกอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีได้ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยในการเผยแพร่ สนับสนุน และร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมวันดินโลก ซึ่งในปี ๒๕๖๓ ได้กำหนดหัวข้อการจัดงานวันดินโลกคือ "Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษึ่ปฐพี คีนชีวิตที่หลากหลายให้ผืนดิน ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยจึงขอความร่วมมือส่วนราชการระดับกรม และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยร่วมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวกับวันดินโลกในประเด็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ ทางดินที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมสำหรับใช้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสม เช่น การรณรงค์ส่งเสริมการปลูกป่า สดการตัดไม้ทำลายป่า การปลูกหญ้าแฝก การใช้วัสดุคลุมดินหรือหมักดิน การส่งเสริมความรู้เรื่องการพัฒนาที่ดิน และให้ความรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพทางดิน เพื่อก่อให้เกิดแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรที่เหมาะสม โดยขอให้เผยแพร่ ลงข้อความพร้อมรูปภาพกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว ในเพจ Facebook World Soil Day วันดินโลก และติด Hashtag ข้อความที่เกี่ยวข้องกับวันดินโลก เช่น #WorldSoilDay #วันดินโลก #SoilBiodiversity ทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้เกิดการรับรู้ของประชาชนในวงกว้าง



กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น  
กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ  
โทร. ๐๒ ๒๕๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒ - ๒๑๑๓ โทรสาร ๐๒ ๒๕๑ ๒๐๖๖  
ผู้รับระส. น. น. นายฐนกริศน์ รัตนพงศ์กี๋

นายเจตณรงค์ ทับทิมโต  
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including dates like 17 ธ.ค. ๒๕๖๓ and 17 ธ.ค. ๖๓.

(นายเจตณรงค์ อินกัน)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น